

Số: 67 /PGDĐT-GDTH

Dầu Tiếng, ngày 26 tháng 4 năm 2022

V/v tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học trong huyện.

Thực hiện Công văn số 816/BGDĐT-GDTH ngày 09/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học theo chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 cấp Tiểu học, để tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học từ năm học 2022-2023.

Thực hiện Công văn số 843/SGDĐT-GDMNTH ngày 22/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học theo chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 cấp Tiểu học.

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Hiệu trưởng các trường Tiểu học trong huyện triển khai thực hiện các nội dung sau:

I. BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH VÀ MÔN TIN HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 về Chương trình GDPT 2018, trong đó môn Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) và môn Tin học là môn học bắt buộc, được tổ chức dạy học từ lớp 3 năm học 2022-2023.

Các trường Tiểu học trong huyện đã được triển khai tổ chức dạy và học môn Tiếng Anh, môn Tin học từ lớp 1 trong nhiều năm qua, đã chủ động trong công tác bố trí cơ sở vật chất, tuyển dụng giáo viên dạy môn Tiếng Anh và môn Tin học.

1. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Các trường Tiểu học tham mưu, đề xuất với Phòng GDĐT, đề Phòng GDĐT tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, tiếp tục chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức mạng lưới trường học, các điểm trường, lớp học cấp Tiểu học phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, thuận lợi và đáp ứng nhu cầu người học theo hướng dẫn của Bộ GDĐT¹ để thực hiện mục tiêu giáo dục Tiểu học (GDTH) là giáo dục bắt buộc theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019. Có phương án kịp thời đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học bảo đảm thực hiện Chương trình GDPT 2018 theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT².

¹ Công văn số 3712/BGDĐT-CSVC ngày 24/8/2018 của Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.



2. Về đội ngũ giáo viên

Tiếp tục tham mưu UBND chuyển thực hiện các giải pháp tuyển dụng, hợp đồng lao động theo hướng dẫn tại Công văn số 371/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/01/2021 của Bộ GDĐT về việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên Tiếng Anh, Tin học dạy Tiểu học bắt đầu từ năm học 2022-2023 bảo đảm đủ giáo viên để tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học theo lộ trình quy định.

Sắp xếp và tạo điều kiện để giáo viên tham gia bồi dưỡng các nội dung, chương trình, kế hoạch đã được Bộ GDĐT³ bảo đảm giáo viên được bồi dưỡng về chương trình môn học, được tập huấn sử dụng sách giáo khoa (SGK) trước khi được phân công giảng dạy.

3. Về sách giáo khoa, tài liệu dạy học

Thực hiện theo Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 quy định về việc lựa chọn SGK trong cơ sở GDPT và xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2022-2023. Tổ chức cung ứng SGK đủ về số lượng, chất lượng, đúng tiến độ, không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu SGK. Yêu cầu giáo viên tham gia tập huấn sử dụng SGK đúng quy định.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Phòng GDĐT

- Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình môn Tiếng Anh, môn Tin học từ năm học 2022-2023 bảo đảm 100% học sinh trên địa bàn được học các môn Tiếng Anh, môn Tin học theo quy định của Chương trình GDPT 2018.

- Tổ chức khai thác, sử dụng, xây dựng, bổ sung cho kho bài giảng dùng chung cho các môn học, đặc biệt là môn Tiếng Anh, Tin học để hỗ trợ cho giáo viên, nhà trường thực hiện các phương án tổ chức dạy học linh hoạt, hiệu quả bảo đảm chất lượng dạy học theo yêu cầu cần đạt của chương trình và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá quá trình xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy học môn Tiếng Anh, môn Tin học tại các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục Tiểu học trên địa bàn; kịp thời phát hiện khó khăn để có các giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện.

² Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ GDĐT ban hành quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông; Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 ban hành danh mục tối thiểu Tiểu học, đáp ứng các điều kiện để tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học theo lộ trình quy định.

³ Kế hoạch số 577/KH-BGDĐT ngày 18/6/2021 về tổ chức tập huấn triển khai môn Ngoại ngữ trong Chương trình GDPT 2018 cho giáo viên cốt cán cấp học phổ thông (mô đun 1 và mô đun 4); Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 về ban hành danh mục các mô đun bồi dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý các cơ sở GDPT cốt cán.

- Tham mưu UBND huyện có phương án kịp thời tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đối với các cơ sở giáo dục Tiểu học có nhiều điểm trường (phòng học có thiết bị nghe, nhìn, thiết bị kết nối internet); xây dựng mô hình dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến (học tập trực tiếp qua lớp học ảo, một giáo viên tại một thời điểm có thể dạy cho nhiều hơn một lớp học ở những vị trí địa lý khác nhau); tập huấn, hướng dẫn giáo viên để thực hiện phương án dạy học linh hoạt tại các trường, điểm trường không thể bố trí giáo viên dạy học môn Tiếng Anh, môn Tin học.

- Xây dựng kế hoạch khai thác, sử dụng hiệu quả các phòng học bộ môn theo hình thức liên trường, liên cấp học đối với các tiết học thực hành bảo đảm thuận lợi, khả thi, an toàn trong tổ chức hoạt động dạy học; xây dựng ngân hàng máy tính, thiết bị dạy học dùng chung để bảo đảm điều kiện tổ chức dạy học môn Tiếng Anh, môn Tin học tại các trường, điểm trường theo quy định.

- Tham mưu UBND huyện thực hiện tuyển dụng, hợp đồng, bồi dưỡng, tập huấn giáo viên theo nội dung chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy môn Tiếng Anh, môn Tin học⁴; xây dựng phương án bố trí giáo viên linh hoạt, hợp lý, hiệu quả bảo đảm tổ chức dạy học môn Tiếng Anh, môn Tin học ở tất cả các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục Tiểu học trên địa bàn.

- Thực hiện điều động giáo viên dạy liên trường trong cùng cấp học, thỉnh giảng, biệt phái giáo viên môn Tiếng Anh, môn Tin học cấp trung học cơ sở theo thẩm quyền quản lý tham gia giảng dạy tại các trường Tiểu học (sau khi đã được tập huấn, bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy, chương trình, SGK môn Tiếng Anh, môn Tin học cấp Tiểu học);

- Thực hiện quản lý, đánh giá giáo viên, có phương án hỗ trợ cho giáo viên được điều động, thỉnh giảng, biệt phái dạy liên trường, liên cấp học phù hợp với thực tế của địa phương và bảo đảm đúng quy định.

2. Đối với các trường Tiểu học

- Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường để tổ chức dạy học môn Tiếng Anh, môn Tin học linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể tại cơ sở giáo dục theo văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT⁵, bảo đảm 100% học sinh được học môn Tiếng Anh, môn Tin học theo quy định của Chương trình GDPT 2018.

- Đối với các cơ sở giáo dục gặp khó khăn trong việc bố trí giáo viên, xây dựng kế hoạch thực hiện môn học linh hoạt, phù hợp, sắp xếp thời khóa biểu khoa học để thực hiện phương án giáo viên dạy liên trường, dạy tại nhiều điểm trường; xây dựng phương án dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến khi đảm bảo các yêu

⁴ Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học, ban hành kèm theo Quyết định số 2453/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; kế hoạch số 577/KH-BGDĐT ngày 18/6/2021 về việc tổ chức tập huấn triển khai môn Ngoại ngữ trong Chương trình GDPT 2018 (mô đun 1 và mô đun 4)..

⁵ Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2021 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường thực hiện Chương trình GDPT cấp tiểu học.



cầu về cơ sở vật chất, thiết bị, đường truyền và có giáo viên trợ giảng, phụ trách lớp học tại các điểm cầu.

- Tham mưu các cấp quản lý thực hiện phương án phối hợp với các tổ chức, cá nhân có chức năng, năng lực cung cấp dịch vụ để tổ chức dạy học môn Tiếng Anh, môn Tin học bảo đảm thực hiện chương trình môn học.

- Tổ chức khai thác, sử dụng, xây dựng bổ sung kho bài giảng dùng chung cho các môn học, đặc biệt là môn Tiếng Anh, môn Tin học để hỗ trợ giáo viên; nhà trường thực hiện các phương án tổ chức dạy học linh hoạt, hiệu quả bảo đảm chất lượng dạy học theo yêu cầu cần đạt của chương trình và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường Tiểu học trong huyện tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung trên, trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc, phản ánh về Phòng GDĐT để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Phòng GDĐT;
- Lưu: VT, GDTH, BMTA.

TRƯỞNG PHÒNG



Tạ Tấn Tuấn